



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,235 ปีที่ 16

วันที่ 2 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

สมาคมฟ้าสีรุ้ง ซี สโมสรเท่าเทียม ดันไทย คว้าเจ้าภาพ World Pride 2030

นายกิตตินันท์ ธรรมธัช (แดนนี่) นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) กล่าวไว้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม สู่การบังคับใช้ได้สำเร็จ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย ที่จะได้มีการสมรสแบบเท่าเทียมทุกเพศ หลังจากพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้มากกว่า 10 ปี และถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการบังคับ



ภาพจาก : nationthailand.com



ภาพจาก : www.matichon.co.th

สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร



ภาพจาก : facebook.com/spelllightbizth

Sacit หุหมสิด้าศิลปหัตถกรรมไทย **ห. 2** เอ็บเป้ ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

สมาคมฟ้าสีรุ้ง ยี สหสเท่าเทียม ดันไทยคว้าเจ้าภาพ World Pride 2030

นายกิตติพันธ์ ธรรมธัช (แดนนี่) นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) กล่าวกับ 'ฐานเศรษฐกิจ' ว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม สูการบังคับใช้ได้สำเร็จ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ เป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย ที่จะได้มีการสมรสแบบเท่าเทียมทุกเพศ หลังจากพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้มากกว่า 10 ปี และถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

ทั้งนี้ ในมุมมองของเศรษฐกิจ การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมุมมองของธุรกิจการจัดงานแต่งงาน เพราะน่าจะมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแน่นอน แต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะหากมีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ทำให้สามารถดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในไทยได้จากการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาเป็นประชากรไทย เพราะต้องการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ไทยยังจะได้ประโยชน์จากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาของชาวต่างชาติ ในแง่ของการสร้างทรัพยากรบุคคล เพราะกฎหมายเปิดช่องให้สามารถรับบุตรบุญธรรมเข้ามาไว้ในอุปการะได้ ส่งผลระยะยาวถึงกระบวนการทางสาธารณสุข การศึกษา และกระบวนการยุติธรรม ส่วนในแง่ของผลดีทางสังคมนั้น การปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น เกิดความยอมรับทางเพศกันในสังคมไทยอย่างเปิดกว้าง ก็จะส่งผลให้สถาบัน สังคม แข็งแกร่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น

สำหรับในส่วนของภาคการท่องเที่ยว เชื่อว่าจะได้รับผลดีมากที่สุด โดยปัจจุบันมี LGBTQIAN+ ทั่วโลกมากกว่า 600 ล้านคน จะมีความต้องการท่องเที่ยวไทยมากขึ้นแน่นอน จากเดิมที่สถิติของ LGBT Travel Index จัดอันดับให้ไทยอยู่ที่ 80 กว่าของโลก ก็จะสูงขึ้น จากกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ปี 2030 ของไทย มีความเป็นไปได้มากขึ้น "การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride นั้น มีเงื่อนไขว่า ประเทศนั้น ๆ จะต้องมีการสนับสนุน LGBT บังคับใช้ ซึ่งไทยเราถือว่าก้าวหน้า หากทำได้จริง เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจะเข้าไทยมหาศาล"

ทั้งนี้ปัจจุบัน ภาคประชาชน โดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA) ได้จัดทำร่างระเบียบเรียบร้อยแล้ว รวบรวมรายชื่อได้มากกว่า 12,000 ราย เช่นเดียวกับร่างกฎหมายดังกล่าวจากกระทรวง พม. และพรรคก้าวไกลก็พร้อมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 หรือ พ.ร.บ. อุ้มบุญ ที่ต้องปรับแก้ให้เปิดกว้างมากกว่าคู่รักชายหญิง ไปจนถึงกฎหมายจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างจัดทำ เน้นไปที่ 13 กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ

"ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ แต่เป็นความเท่าเทียมทุกบรรทัดฐานของการใช้ชีวิต บนพื้นฐานที่ว่า คนทุกคนเท่ากัน ดังนั้น กฎหมายสมรสเท่าเทียม เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของหลาย ๆ กฎหมายที่จะออกมาต่อจากนี้" (ที่มา : www.thansettakij.com)

Sacit หนุนสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย

น.ส.ณัฐ ภูริตันรักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เปิดเผยว่า สินค้าศิลปหัตถกรรมไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติและชุมชนอย่างมหาศาล ซึ่งจากการสำรวจของสื่อระดับโลก US.News ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอันดับที่ 9 ของโลก และที่ 2 ของเอเชีย และมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ในอันดับที่ 20 ของโลก

ดังนั้น sacit จึงได้เร่งส่งเสริมในสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้ปรับตัวรับกับกระแสความนิยมวัฒนธรรมไทย โดยการเร่งพัฒนาศักยภาพสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดงาน "sacit Craft Power" ซึ่งจะรวบรวมทิศทางการพัฒนาสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยในทุกสาขา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จึงได้นำแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคตมาวิเคราะห์ถึงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงข้อจำกัดทางการค้าและสิ่งแวดล้อม มาสังเคราะห์ เพื่อให้มองแนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัยในอนาคตได้อย่างชัดเจน ใช้เป็นแนวทางนำไปปรับปรุงสินค้า เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญของงาน sacit Craft Power ที่จะนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก และมุ่งไปสู่กระแสความต้องการสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและที่ปราศจากสารเคมี เช่น เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากเส้นใยและสีย้อมตกแต่งจากธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยก็มีความโดดเด่นในงานสิ่งทอจากฝ้ายและไหม การแกะสลักไม้ งานจักสาน งานเซรามิก

รวมทั้งการผลิตตามหลักการของ BCG (บีซีจี) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยก็ยึดแนวทางนี้เป็นหลักแต่ผู้ซื้อยังขาดความเข้าใจ โดยหลังจากนี้จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากรวมชาติ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความนิยม และมั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้มีความทนทานและใช้งานได้ดี (ที่มา : www.dailynews.co.th)

เช็ปปี้ ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่

น.ส.ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เช็ปปี้ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดฟังก์ชันนัลครั้งปี66 ที่ผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท เติบโต 1% และในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีกำไรเติบโต 3% และคาดว่าจากเทรนด์ภาวะโลกร้อนที่เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมดื่มเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่น ดับกระหาย และมีประโยชน์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะไม่เพียงแต่เพิ่มความสดชื่นด้านสุขภาพแล้ว ยังสะดวกสบายต่อใจที่ใส่ไฟโตลีนรุ่นใหม่ที่มีแรงรับอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดยูนิคอนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความสวยที่เข้าใจผู้บริโภค เช็ปปี้จึงได้ประกาศ Rebranding ครั้งใหญ่อย่างเป็นทางการสื่อสารแบรนด์ใหม่ในชื่อ "เช็ปปี้ บิวตี้" เตรียมพร้อมเข้าสู่การแตกไลน์ความสวยในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น ตอบรับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่หลากหลาย และการตระหนักถึงประเด็นเรื่องมาตรฐานความสวยที่ไม่เหมือนเดิม ความสวยไม่ได้หมายถึงความขาว ความผอม แต่ความสวยจะเป็นแบบไหนก็ได้ (ที่มา : www.thansettakij.com)



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 79/99 ม.4 ถนนพระราม2 แขวง เสน่ห์ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ปรึกษารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิและงบกำไรขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด
(นายอมรรพ มั่นสกุล)
ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่ (พระราม 2) : 7999 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 แขวง เสน่ห์ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-452-2555 แฟกซ์ 02-452-2567
สาขาพระราม 2 (บางพลี) : 5599 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 แขวง บางพลี เขต บางพลี อ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-385-8555 แฟกซ์ 02-385-8544
สาขารามบุปผะ (บางป้อม) : 439/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางป้อม อำเภอ บางป้อม อ.สมุทรปราการ 10560 โทร. 02-338-1888 แฟกซ์ 02-338-1880
สาขาสวนประดู่ (ถนนพหลโยธิน) : 499 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-565-8555 แฟกซ์ 02-565-8611



ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สินอุดมฟลาวแอนด์ฟู้ดส์ จำกัด
วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท สินอุดมฟลาวแอนด์ฟู้ดส์ จำกัด

ด้วย บริษัท สินอุดมฟลาวแอนด์ฟู้ดส์ จำกัด โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องกรรมการ
- วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือร่วมกันด้วยจักษอบุคคลนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายอัญชัญ โชค สุทธิโรจน์
(นายอัญชัญ โชค สุทธิโรจน์)
กรรมการ

บริษัท โปรเซส ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ)

เลขที่ 9/215 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านการประชุมทางโปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระ

- 1. พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ
- 2. พิจารณาเรื่องการโอนหุ้น
- 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้น ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบอำนาจไปยังกรรมการก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

-Company's seal-

- Amorphop Munsakul -
(นายอมรรพ มั่นสกุล)
กรรมการ

- Heng Fook Wei -
(นายเฮง ฟุก เวย)
กรรมการ

บริษัท เ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือร่วมกันจักษอบุคคลนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจาอะ)
กรรมการ



บริษัท พรีไซส์ เยาว์ฟ โปวเวอร์ จำกัด
1842 ถนนสุขุมวิท-นวมบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10800
www.precise.co.th

เลขที่ PPP-9.67-0003

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีไซส์ เยาว์ฟ โปวเวอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีไซส์ เยาว์ฟ โปวเวอร์ จำกัด ได้มีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น G อาคารพรีไซส์ปากเกร็ด เลขที่ 1/333 หมู่ 9 ต.บางซุง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 รับทราบแผนธุรกิจในปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเงินและสัญญาทางการเงิน ของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 รับทราบรายงานเงินลงทุนบริษัท พรีไซส์ เยาว์ฟ โปวเวอร์ จำกัด
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมร แสงรัตน์)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายธุรกิจ


(นางสาวนิชา ณัฐธยาภรณ์)
กรรมการ



บริษัท พรีไซส์ ดีวีจี โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1842 ถนนสุขุมวิท-นวมบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่ PTS 1/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีไซส์ ดีวีจี โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


ด้วยคณะกรรมการ บริษัท พรีไซส์ ดีวีจี โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีไซส์วงศ์สว่าง เลขที่ 1842 ถนนสุขุมวิท-นวมบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10800 และผ่าน Zoom VDO Conference โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวนิชา ณัฐธยาภรณ์)
กรรมการ


(นายสุศักดิ์ ปิณฑนภาคย์)
กรรมการ



บริษัท พรีไซส์ สมารท์ กิ๊ต โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1842 ถนนสุขุมวิท-นวมบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่ PPS 1/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีไซส์ สมารท์ กิ๊ต โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท พรีไซส์ สมารท์ กิ๊ต โปวเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีไซส์วงศ์สว่าง เลขที่ 1842 ถนนสุขุมวิท-นวมบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10800 และผ่าน Zoom VDO Conference โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวนิชา ณัฐธยาภรณ์)
กรรมการ


(นายสุศักดิ์ ปิณฑนภาคย์)
กรรมการ



Pacific Prosperity Development Co., Ltd.
1842 Krungthep-Nonthaburi Road,
Wongsewng, Bangsue,
Bangkok 10800 Thailand

ที่ PPD 1/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิก พรอสเพอริตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิก พรอสเพอริตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น G อาคารพรีไซส์ปากเกร็ด เลขที่ 1/333 หมู่ 9 ต.บางซุง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 เรื่อง และการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุภากร นามวิรัตน์)
กรรมการ


(นายสุศักดิ์ ปิณฑนภาคย์)
กรรมการ



บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เขียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจ้กขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 (นายเศษชาน ไรจน์ฉัตรธรรม)
 กรรมการ



บริษัท สยาม เฮอร์เทจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567


เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

 (นายชารี อัครฉัตรธรรม และ นายสมิต อัครฉัตร)
 กรรมการ

1 ซอย 01 กาญจนนาใจ 39 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

 (นายชารี อัครฉัตรธรรม และ นายสมิต อัครฉัตร)
 กรรมการ

บริษัท มาบุญยูงพัฒนา จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

 (นายชารี อัครฉัตรธรรม และ นายสมิต อัครฉัตร)
 กรรมการ

38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

บริษัท เฟอติล แลนด์ จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี อัครีสรณ์ และ นายสมิธ อัครีสรณ์)
กรรมการ

38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

บริษัท เมลโล แลนด์ จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัท เมลโล แลนด์ จำกัด

MELLOW LAND CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี อัครีสรณ์ และ นายสมิธ อัครีสรณ์)
กรรมการ

38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

**บริษัท มาบุญยง เรียลเอสเตท จำกัด**

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

Ma Boonyong
REAL ESTATE CO., LTD.
ด้วยความสุข เติบโตอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี อัครีสรณ์ และ นายสมิธ อัครีสรณ์)
กรรมการ

บริษัท บี.เอส.เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี อัครีสรณ์ และ นายสมิธ อัครีสรณ์)
กรรมการ

38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500

บริษัท เชียงเฮงเทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 01 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตมิตร ชีระกรณ์ และ นายสมคิด ชีระศักดิ์)
กรรมการ

38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2727-0022 แฟกซ์ 0-2727-0500



บริษัท ทับทิมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

TUBTIM PROPERTY COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร.02-192-5555

บริษัท ทับทิมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทับทิมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท

เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา


เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพื่อกันด้วย
จักขอบคุณอย่างยิ่ง



TUBTIM PROPERTY CO.,LTD

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตมิตร ชีระกรณ์)
กรรมการผู้จัดการ

SYC

บริษัท เอสวายซี.แอดวานซ์ จำกัด

SYC.ADVANCE COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-192-5555

บริษัท เอสวายซี.แอดวานซ์ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสวายซี.แอดวานซ์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท


เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา

เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพื่อกันด้วย
จักขอบคุณอย่างยิ่ง

SYC

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตมิตร ชีระกรณ์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ทับทิมศิลา จำกัด

TUBTIMSILA COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร.02-192-5555

บริษัท ทับทิมศิลา จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทับทิมศิลา จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท

เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา

เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพื่อกันด้วย
จักขอบคุณอย่างยิ่ง

TUBTIMSILA
COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตมิตร ชีระกรณ์)
กรรมการผู้จัดการ



เลขที่ HDH-67-005

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไฮโดร ไฮเทค จำกัด

ด้วยบริษัท ไฮโดร ไฮเทค จำกัด ได้แจ้งกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2566
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินดา หงษ์ขจร)
กรรมการผู้จัดการ

238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
238/22 Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. +662 274 1909 (10 line) Fax: +662 274 1705



HDE-67-100

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด

ด้วยบริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2566
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินดา หงษ์ขจร)
กรรมการผู้จัดการ

238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
238/22 RATCHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG, BANGKOK, 10320 THAILAND
TEL. : 66 (0) 274-1909 FAX. : 66 (0) 274-1705 E-mail : info@hydroeng.co.th



เลขที่ TDW-67-008

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคนวอเตอร์ จำกัด

ด้วยบริษัท ไทย แคนวอเตอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2566
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุน ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จักขอขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินดา หงษ์ขจร)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เฟอริเออร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

25 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ บ้านเลขที่ 78 ซอยเอกชัย 45 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางมด เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน รอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ปรานี ทัตพิทักษ์ไพศาล
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับส่งประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240